



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน กรมประชาสัมพันธ์	ไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คาดว่าในสัปดาห์นี้ประเทศไทยอาจมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา ตลอดปี 2560 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 59,130 ราย เสียชีวิต 63 ราย โดยกลุ่มเด็กวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่นป่วยมากที่สุด ส่วนปี 2561 ตั้งแต่ 1-15 ม.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 279 ราย เสียชีวิต 1 ราย แนะนำประชาชน 3 เรื่อง 1.การป้องกันยุงกัด 2.การเฝ้าระวังอาการของโรค และ 3.พบแพทย์ทันทีเมื่อป่วยและมีไข้สูง และใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
มติชน	มลพิษในอากาศ -เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศของกทม.และปริมณฑล เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 ว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ ส่วนค่า PM10 ยังไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษหลัก ได้แก่ การจราจร รองลงมาคืออุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศสะสมตัวในปริมาณมาก ปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติในช่วงนี้ สำหรับข่าวที่แชร์ในเว็บเพจต่างๆ เป็นรูปจากเว็บไซต์ http://aqicn.org/ ซึ่งให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยใช้ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทียบกับดัชนีคุณภาพอากาศของ U.S. EPA ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในช่วงสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) แต่ที่ถูกต้องต้องใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในการเทียบ ซึ่งคุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์สีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) แนะนำผู้ที่มีโรคประจำตัวระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ติดตามข้อมูลดังกล่าว และสรุปรายงานต่อผู้บริหาร เบื้องต้นวันที่ 24 ม.ค. มีเพียงเขตบางขุนเทียนที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 135 มคก./ลบ.ม. ถือว่าเกินมาตรฐานไม่มาก แนะนำคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือด ปอด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ เด็กเล็ก ขอให้อยู่ในบ้าน ไม่ควรไปที่โล่งแจ้ง เพราะมีโอกาสที่อาจจะทำให้โรครุนแรงขึ้นได้ ส่วนประชาชนทั่วไปต้องระวังการออกกำลังกาย เช่น ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง หรือสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ค่าฝุ่นละอองต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแตกต่างกันไป
โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศ กทม.ที่พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่ถือเป็นเรื่องอันตราย เพราะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถผ่านระบบทางเดินหายใจไปถึงถุงลมปอดได้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายจำนวนมาก จะทำให้เกิดอาการอักเสบ การแลกเปลี่ยนก๊าซภายในร่างกายลำบากขึ้น จากนั้นจะเกิดบาดแผลและทำให้ถุงลมปอดไม่สามารถทำงานได้ เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่นจำนวนมาก สิ่งที่ต้องระวังคือ มีสารเคมีและก๊าซบางอย่างเกาะอยู่กับฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย โดยเฉพาะสาร PAH หรือสารก่อมะเร็ง หากฝุ่นละอองค่า 2.5 PM นำสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายบ่อยอาจเกิดมะเร็ง รวมทั้งทำให้เกิดอาการเหนื่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก และยังส่งผลถึงระบบกระแสเลือด อาจทำให้เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ จึงเสี่ยงต่อกลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องปอดและหัวใจ ดังนั้นควรป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	เชื้อดื้อยา -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า พบเชื้อโรคมิแนวนิมดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายงานการวิจัยระบุว่า ในแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 88,000 คน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาอย่างน้อยปีละ 20,000-38,000 คน การชะลอปัญหาเชื้อดื้อยาจึงต้องเริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจวิเคราะห์จะต้องได้ผลถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และต้องคอยติดตามปรับปรุงวิธีตรวจให้ทันกับเชื้ออยู่เสมอ ทั้งนี้ ไทยในฐานะสมาชิกองค์การอนามัยโลก จะเข้าร่วมดำเนินการระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับโลก เพื่อให้รู้ขนาดของปัญหาการดื้อยาในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และประเมินกระบวนการจัดการโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยสธ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนอย่างบูรณาการทันที เพื่อลดการป่วยตายจากการดื้อยา คาดว่าภายใน 5 ปี จะลดได้ถึงร้อยละ 50</p>
<p>สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ปี 2558 พบการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในไทยอยู่ที่ 7 : 1,000 การเกิดมีชีพ ขณะที่องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าลดอัตราเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 โดยทีมวิจัยได้ประดิษฐ์วงล้อช่วยแปลผลการคัดกรอง ชื่อ Blue Baby Wheel (BB Wheel) เพื่อลดการผิดพลาดจากการจำตัวเลขที่คลาดเคลื่อน และง่ายต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” จาก กพร.</p>
<p>มติชน ผู้จัดการ ออนไลน์ สำนักข่าวไทย สวท. เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>รองนายกฯตรวจเยี่ยม อย.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ อย. ว่า หลังรัฐบาลประกาศใช้ ม.44 เพื่อปลดล็อกงานให้คล่องตัวขึ้นในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างชัดเจนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตเฉลี่ยเร็วขึ้น 20% ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 รวมถึงมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้รวดเร็วขึ้น สามารถเพิ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสาร ไม่จำกัดคิวในการยื่นคำขอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้มากกว่า 50 รายการ ในส่วนของนวัตกรรมจากสมุนไพร ได้ส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 จะเห็นภาพชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องรายได้ที่ไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ให้นำมาใช้ในการพัฒนากิจการภายใน อย.ได้ ซึ่งรมว.สธ.ได้กำชับแล้วว่าต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และฝากให้อย.ทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น มีวิธีคิดและพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ เช่น การดึงหน่วยงานภายนอกมาร่วมทำงาน (Outsource) เป็นต้น เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น คล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลอยากเห็นอย.ดูแลประชาชนให้ได้บริโภคสิ่งที่ถูกต้องและราคาเหมาะสมด้วย</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. กล่าวว่า ขณะนี้ อย.ได้ตั้งกองใหม่เพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งเครื่องมือแพทย์ ยา อาหารเสริม โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรูปแบบใหม่ๆ เช่น แบบสเปรย์ หรือสารสกัดตัวใหม่ที่ยังไม่มีใครทำ เป็นต้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.โคเคนิลค์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กฯ ที่กำหนดให้สธ.ต้องออกประกาศกระทรวงรองรับภายในเดือน มี.ค. 2561 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายมีอำนาจดำเนินคดีและลงโทษทั้งปรับเงินและจำคุก กรณีที่พบเห็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น กรมฯ ได้เปิดช่องทางแสดงความเห็นต่อร่างประกาศฯ ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา และจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับร่างประกาศฯ ให้เกิดการมีส่วนร่วม จากนั้นจะสรุปความคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดเสนอต่อ ออก.ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวิชาการ ภายใต้ กกก.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาปรับร่างฯ และเสนอรมว.สธ.ลงนามประกาศใช้ต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า จะมีการออกประกาศกระทรวงรวม 10 ฉบับ ดำเนินการแล้ว 3 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็น 6 ฉบับ ส่วนอีก 1 ฉบับอยู่ระหว่างการยกร่าง หลังจากนี้จะเปิดเว็บไซต์รับฟังความเห็นเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ. 2561 ในกลุ่มมารดาและครอบครัว ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ทั้งนี้ พ.ร.บ.นมผงเป็นการดำเนินการตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน “การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก” เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก หลังจากพบว่า ผู้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณสมบัติเกินจริงในกลุ่มหญิงมีครรภ์หรือมีบุตร</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>พัฒนากัญชง</p> <p>-เสนอบทความว่า การพัฒนากัญชงให้มีค่าสารเสพติด THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 โดยมูลนิธิโครงการหลวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ป.ป.ส. มีเค้าความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยดร.สริตา ปิ่นมณี นักวิจัยสถาบัน วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระบุว่า ได้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วที่มีสารเสพติดต่ำกว่า 0.3% และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงกว่า 15% โดยการปลูกอยู่ภายใต้การควบคุม เริ่มจากขออนุญาตปลูกจาก อย. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีสารเสพติด THC ต่ำ มีแผนการปลูกเก็บเกี่ยวชัดเจน รายงานผลดำเนินงานตลอดปีแก่ อย. รวมทั้งประสานหน่วยงาน ป.ป.ส. ในการติดตามปลูกและควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>โรคไคร้เด็ก</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีผอ.โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาพบพฤติกรรมชู้สาวกับเด็ก ม.2 หรือ คดีค้าประเวณีเด็กในอาบอบนวด วิกตอเรีย ซีเครท ล่าสุดแอดมินเพจ Drama-addict จำพิชิต ขจัดพาลชน ระบุว่า โรคไคร้เด็ก หรืออาการไคร้เด็ก (Pedophilic disorder) เป็นโรคทางจิตเวช เป็นอาการของผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์ทางเพศกับเด็กก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุยังไม่ชัดเจน ทากรู้ตัวว่าเป็นควรปรึกษาจิตแพทย์ ซึ่งสามารถรักษาได้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>มทกรมแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯตาก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบให้สสจ.ตากเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาค กำหนดงานจัดระหว่างวันที่ 7 -11 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า OTOP อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก</p> <p>-เสนอข่าว นายสามารถ ติระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัด มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคใต้ ซึ่งจะมียุทธศาสตร์ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 2561 บริเวณเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผ่าตัดวันเดียวกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการสธ. เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ที่รพ.มุกดาหาร แก้ปัญหาผู้ป่วยแออัด โดยขณะนี้รพ.มุกดาหาร สามารถผ่าตัดวันเดียวกลับได้ 6 โรคประกอบด้วย โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ โรคถุงน้ำที่อัมพตะ โรคริดสีดวงทวาร ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด โรคเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดเลือดอาหารและกระเพาะอาหาร และจะพัฒนาศักยภาพในการรักษาต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>คลินิกทำแท้งเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว สื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เอกภพ เหลือรา” แสดงภาพบรรยากาศในคลินิกทำแท้งแห่งหนึ่ง บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 โดยบุคคลที่ทำแท้งเป็นชายหญิงสูงอายุ 2 คน ค่าบริการ 6,000 บาท หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า การทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัย และตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ทำให้อาจไม่ใช่แพทย์จริง ต่อมาผู้โพสต์แจ้งว่า สถานที่ดังกล่าวได้ปิดไปแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า กลุ่มลาชาตควันยาสูบ เปิดเผยว่า สถาบันมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรเปิดแคมเปญในเมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ว่าบุหรีไฟฟ้าปลอดภัย ช่วยเลิกบุหรีมวน ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้ความรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรถเมล์ ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์ และจะประเมินผลร่วมกับคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกบุหรี สาธารณสุขอังกฤษ และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ที่ดูแลเรื่องการควบคุมยาสูบในเมืองแมนเชสเตอร์ ดังนั้น เครือข่ายฯ อยากให้มีการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยบ้าง เพราะแม้บุหรีไฟฟ้าจะมีอันตรายน้อยกว่าบุหรีปกติ แต่ก็ยังมีนิโคติน จึงควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการลดอันตรายจากควันบุหรี และผู้ต้องการเลิกบุหรีที่มองหาทางเลือกในการเลิกแบบอื่นที่ได้ผลมากกว่าการหักดิบหรือแผ่นแปะ รวมถึงป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้ามาทดลองบุหรีไฟฟ้า</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>คลินิกเสริมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากตัวเลขการขอเปิดคลินิก พบแนวโน้มคลินิกที่ดูแลเรื่องความงามสูงขึ้นมาก สอดคล้องกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ระบุว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามมีความนิยมเป็นอันดับ 2 โดย ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล รอง นพ.สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า คลินิกด้านความงามใน จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557-2560 เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10% อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2560 จ.นครราชสีมา มีคลินิกทั้งหมด 647 แห่ง ช่วงปีที่ผ่านมา ธุรกิจเสริมความงามเติบโตอย่างมาก แต่ละแห่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และแตกสาขามาจากส่วนกลาง จึงมีความน่าเชื่อถือ และทำให้มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์ศิริราช จัดเสวนาเรื่อง "ทีมก้าวคนละก้าวพบชาวศิริราช" โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ กล่าวว่า การวิ่งระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ 11 รพ.ฯ ของ คุณ บอดี้ส์แลม เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยปรากฏในหลายประเทศ จึงอยากให้นำมาเป็นบทเรียน โดยมี 3 ประเด็น 1.ความตั้งใจของคุณและทีมงานที่เห็นปัญหาและลงมือทำ ทำให้คนไทยรู้และหันมามองสถานการณ์จริงของระบบสาธารณสุขประเทศที่รัฐพยายามแก้ไขและป้องกัน แต่ระบบสุขภาพที่ดีประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 2.เมื่อคิดดี ตั้งใจอยากทำดี ถ้าไม่วางแผนให้ดีก็อาจเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นได้ ความสำเร็จของคุณเกิดจากการวางแผนที่ดีของทีมงาน และ 3.ประเทศไทยยังมีคนดีที่พร้อมแสดงตนออกมาช่วยเหลือประเทศอีกมาก หวังว่าคนที่ได้ยินเรื่องของคุณจะกลับไปคิดต่อ และทำเพื่อสังคมและประเทศ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมงานก้าวคนละก้าวจะเดินทางไปหารือกับมูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้า เรื่องการจัดสรรเงิน 1,333 ล้านบาท ให้กับรพ.ทั้ง 11 แห่ง ในวันที่ 31 ม.ค.นี้</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>กรมบัญชีกลางไม่ยกเลิกจ่ายตรง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการพิสูจน์ตัวตน ณ จุดเก็บเงินของสถานพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนแบบเก่าที่เป็นแถบแม่เหล็ก หรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประสานกับสถานพยาบาลในเรื่องของระบบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ปัจจุบันยังไม่ได้ยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล รวมทั้งยังไม่ได้เริ่มใช้ระบบเบิกจ่ายตรงรูปแบบใหม่ ดังนั้น ขอความร่วมมืองดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบเบิกจ่ายตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>สถานการณ์เอตส์ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า จากการคาดประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีและเอตส์ ปี 2561 ในพื้นที่กทม. คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่สะสม 77,034 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,086 คน โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,151 คน หรือร้อยละ 55.2 และมีผู้เสียชีวิต 3,022 ราย กทม.ได้มีมาตรการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเอตส์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งกลุ่มพนักงานบริการทางเพศ กลุ่มชายที่มารับตรวจรักษาโรค และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันต่าง ๆ อย่างเหมาะสม</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวนีย์ โชคชาติ อายุ 59 ปี ครูโรงเรียนบ้านลำชี ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เป็นรายแรกของ จ.สุรินทร์ ในปี 2561 สามิผู้เสียชีวิต ระบุว่า ที่บ้านเลี้ยงสุนัข 5 ตัว ภรรยาชอบนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดบริเวณรอบชุมชนโพธิ์ร้าง เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นประจำ จนเมื่อวันที่ 19 ม.ค. ภรรยามีอาการขากรรไกรแข็ง น้ำลายฟูมปาก กลั้วน้ำ จึงรีบนำส่งรพ.สุรินทร์ จากนั้น 3 วัน ก็เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เบื้องต้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้ออกประกาศพื้นที่เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ร้าง พร้อมจัดทีมสัตวแพทย์ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในชุมชนทุกตัว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่เลี้ยงสุนัขและแมว ให้กักสุนัขและแมวของตัวเองไว้ชั่วคราว</p>
ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ข่าวแซนเนลนิวส์เอเชีย ของลิงคโพร รายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสิงคโปร์ยืนยันพบคนไข้ไวรัสชิก้ารายแรกในปีนี เมื่อวันที่ 18 ม.ค. และเป็นรายแรกนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2559 แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าคนไข้ติดเชื้อจากที่ใด ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ ระบุว่าทางเว็บไซต์ว่า ปัจจุบันไม่พบแหล่งต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสชิก้าในสิงคโปร์อย่างชัดเจน คาดว่าคนไข้ที่พบเมื่อวันที่ 18 ม.ค. อาจจะเป็นเฉพาะราย เฉพาะถิ่น</p>
มติชน สปริงนิวส์ ไอ เอ็นเอ็น MSF	<p>หมึกบลูริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยกรณีในโซเซียลมีการส่งต่อคลิปหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง ที่พบในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ว่า เป็นข่าวเก่าเมื่อต้นปี 2559 ขอให้ประชาชนตรวจสอบที่มาก่อนจะมีการส่งต่อในโซเซียล เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ที่ผ่านมากในประเทศไทยไม่เคยมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รายงานผู้ที่โดนกัดหรือได้รับพิษจากหมึกชนิดนี้ โดยหมึกบลูริงมีต่อมพิษ Tetrodotoxin อยู่ที่ปาก ผู้ที่ได้รับพิษเกิดจากการถูกกัดเท่านั้น ซึ่งพิษจะไม่สลายเมื่อถูกความร้อน หากรับประทานจึงเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้เช่นกัน แนะนำหากประชาชนไม่ควรซื้อมาปรุงเป็นอาหารเด็ดขาด</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ เดลินิวส์</p>	<p>ผักไฮโดรโปนิคส์</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงผลการตรวจสอบเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี 2561 ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิคส์สูงกว่าผักทั่วไป ว่า ผลการเฝ้าระวังครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ออย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ควรมีการกำหนดมาตรฐานการตกค้างของไนเตรทในผักไฮโดรโปนิคส์ เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในผักไฮโดรโปนิคส์ให้อยู่ในระดับปลอดภัย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ยาพันจุมุก</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.อภิชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม การศึกษาความคงสภาพ การศึกษาพรีคลินิก และการศึกษาคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากยาตัวเก่าที่เคยขึ้นทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และยาสามัญรายแรกที่ใช่เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น (First generic drug) ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การบริหารทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โรคสมาธิสั้น</p> <p>-เสนอบทความ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวถึงปัญหาโรคสมาธิสั้น ว่า ส่วนใหญ่จะพบเด็กชายมีสมาธิสั้นมากกว่าเด็กหญิงเฉลี่ย 4 ต่อ 1 สาเหตุเกิดจากความผิดปกติบางอย่างของสมองส่วนหน้า ทำให้พัฒนาการในครรภ์ผิดปกติ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ถือเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ โดย 1 ใน 3 ของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาให้หายได้ ส่วนที่เหลือ 2 ใน 3 จะเป็นไปตลอดชีวิต</p> <p>ด้านพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคสมาธิสั้นเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กก่อนอายุ 7 ขวบ มักจะพบในผู้หญิงที่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่นของเด็ก เด็กกลุ่มนี้จะมีระดับไอคิวปกติ สัญญาณโรคจะปรากฏเห็นชัดเจน 3 อาการ ได้แก่ ขาดสมาธิ ขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง และซุกซน เด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาการเรียน หรือเรียนได้แต่ไม่เต็มศักยภาพ แนะนำผู้ปกครองและครูที่ดูแลเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น เรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อช่วยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางอย่างของเด็ก หากพบว่าลูกหลานมีอาการเหล่านี้ ขอให้ปรึกษาจิตแพทย์ สามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือ 1667</p>

